

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ว ๑๖๓๗๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/๑๑๙๓
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจัดประชุมชี้แจง
ทำความเข้าใจ ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน ๒๒๕ เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตละ ๓ คน ได้แก่ admin ผู้ดูแลระบบของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส นั้น

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบาย
เร่งด่วนให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ
และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครูให้รายละเอียด ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปี
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อรับการอบรมหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันครูพัฒนา รองรับการประกาศเกณฑ์
วิทยฐานะระบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจรขึ้น จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบ โดยกำหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เป็นต้นไป และดำเนินการตามภารกิจงานจากการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับ
การพัฒนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๐๕๐๓